

BÁO CÁO NHANH

Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Nông Công, Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Công về tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022; UBND xã Tế Lợi báo cáo tình hình trước tết Nguyên đán Quý Mão như sau:

I. KINH TẾ:

1. Sản xuất Nông nghiệp:

Chỉ đạo cho nhân dân tập trung chăm sóc mạ để gieo cấy vụ Chiêm xuân 2023. Chỉ đạo cho ban Giám đốc HTX DV - NN chủ động cung ứng nước, đảm bảo đủ nước tưới như chăm sóc mạ cho nhân dân. phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023.

Tập trung chỉ cho bà con nhân dân xuống đồng vào ngày 6 Tết (Tức ngày 27/01/2023 Dương lịch), Chỉ đạo cho đội thủy nông tháo nước diện tích khu vực cao, để nhân dân cấy trước

2. Chăn nuôi:

Chỉ đạo cho cán bộ thú thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng; kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển và kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn xã; tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh lại. Thường xuyên khuyến cáo cho nông dân chăm sóc, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm nhất là đàn trâu, bò trong các ngày trước, trong và sau tết Quý Mão năm 2023.

3. Xây dựng cơ bản và môi trường:

a. *Xây dựng cơ bản.* Chỉ đạo bên nhà thầu công trình nhà Đa năng trường THCS và đường giao thông từ trung tâm đường nhựa xã đi Cương Thịnh đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo thời gian theo theo hợp đồng đã ký.

b. Môi trường.

- Ban an toàn giao thông cùng ban vệ sinh môi trường đã xây dựng kế hoạch để tổ chức ra quân thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông và tổng dọn vệ sinh trên địa bàn toàn xã vào ngày 13/01/2023 và ngày 19/01/2023 (Tức ngày 28/12/2022 âm lịch)

4. Tài chính:

Tập trung chỉ đạo cấp lương đủ lương tháng 01/2023 cho cán bộ công chức - Công chức xã, cán bộ Hữu trí, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn xóm trước ngày 16/01/2023.

Chỉ đạo chuẩn bị đủ 410 xuất quà tết bao gồm: Hộ chính sách, cán bộ, hưu trí nông thôn và các đối tượng được theo quy định của UBND xã.

Hoàn thành việc cấp quà và chi tiêu quà cho cán bộ và đối tượng chính sách xong trước ngày 15/01/2022 (Tức ngày 23/12/2022 âm lịch)

5. Công tác chính sách xã hội:

Chỉ đạo ban chính sách xã nhận đủ tiền quà tết cho các đối tượng xong trước ngày 15/01/2022, nhận 205 xuất quà của UBND tỉnh cấp cho đối tượng chính sách. Cấp quà của ngân sách xã cho 205 đối tượng chính sách.

Quà của MTTQ, CTĐ, các cơ quan Doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã trao cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, Người tàn tật chất độc Da cam với tổng số là 108 xuất quà trị giá là 41.500.000đ. Nhìn chung công tác chính sách xã hội được quan tâm, đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời, không có đối tượng, hộ thiếu đói trong dịp tết.

6. Văn hoá xã hội:

Chỉ đạo cho ban văn hóa treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền " Mừng Đảng - Mừng Xuân", trang trí khu vực công sở và công trào xã. Lập kế hoạch Tổ chức các hoạt động cho các thôn đón giao thừa, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ đêm " Xuân yêu thương" tại nhà văn hóa xã vào ngày 19/01/2022 (Tức 28/12 âm lịch). Tổ chức vui chơi thể thao như: Bóng đá, cầu lông cũng như các trò chơi dân gian vv.

Đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống 77 năm của Đảng bộ huyện Nông Cống, tuyên truyền nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ sử dụng chất cháy nổ, tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, vệ sinh ATTP trong dịp Tết xuân Quý Mão 2023 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Thông báo toàn dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng vào ngày 16/01/2023 (Tức ngày 25/12 âm lịch) . Tổ chức các thôn tổ chức vui chơi các trò chơi dân quân bổ ích nhưng thật sự lành mạnh, vui vẻ và tiết kiệm.

7. Công tác Quốc phòng - An ninh:

+ **Quốc phòng:** - Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban công an đảm bảo ANTT trong dịp tết, phân công trực tết sẵn sàng giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh .

- Quản lý thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị lên đường nhận ngũ đảm bảo theo chỉ tiêu huyện giao.

- Tổ chức gặp gỡ 06 nam thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch huyện giao.

+ **An ninh:** Chỉ đạo ban công an lập kế hoạch bảo vệ tài sản cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn và của nhân dân trong dịp trước, trong và sau tết Quý Mão 2023.

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền không vận chuyên buôn bán đốt pháo nổ trong dịp tết. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Thường xuyên kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến đường nhựa xã, tuyến QL45 và tuyến đường Cao tốc Bắc Nam. Trong 7 ngày tết phân công trực đầy đủ theo quy định.

Tóm lại, tình hình chung của xã tính đến ngày 16/01/2023 đảm bảo ổn định. Trên đây là Báo cáo nhanh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023 của UBND xã Tế Lợi./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hùng